

# LỆNH CẤM VỀ ĐỒ NHỰA DÙNG MỘT LẦN

**Người dân Queensland đang thực hiện các bước tích cực để giảm ô nhiễm nhựa và cải thiện môi trường của chúng ta.**

Trong 5 năm tới, Chính phủ Queensland sẽ thực hiện các lệnh cấm và các biện pháp khác để giúp giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường của chúng ta. Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (National Retail Association) đã được chỉ định để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu thêm về những đề xướng này và cách hướng tới những lựa chọn bền vững hơn.

**KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2023,  
NHỮNG MẶT HÀNG NÀY SẼ BỊ CẤM:**



**Túi nhựa trong mua sắm không đạt các quy định mới**



**Hạt xốp chèn lót hàng hóa**



**Tăm bông có cuống nhựa**



**Hạt vi nhựa**



**Thả bong bóng**

*Quan trọng: lệnh cấm bao gồm cả các sản phẩm thay thế làm từ nhựa phân hủy sinh học và nhựa phân hủy được.*

## › NHỮNG GÌ BỊ CẤM?

Một số mặt hàng nhựa dùng một lần đã bị loại bỏ dần ở QLD.

**Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018,** các túi nhựa loại nhẹ trong mua sắm có tay cầm và độ dày dưới 35 micron, bao gồm cả những loại làm từ nhựa có thể phân hủy hoặc nhựa phân hủy sinh học đã bị cấm.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021,** ống hút nhựa dùng một lần, dụng cụ ăn, cây khuấy, bát, đĩa không có nắp đậy, hộp đựng thức ăn nhanh và ly bằng nhựa xốp (EPS) đã bị cấm.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023,** các loại túi nhựa trong mua sắm không đáp ứng các quy định mới, hạt xốp chèn lót hàng hóa, tăm bông có cuống nhựa, hạt vi nhựa và thả bóng bay nhẹ hơn không khí đã bị cấm.

## › LỆNH CẤM ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO NHỮNG AI?

Tất cả các tổ chức phải ngừng cung cấp các mặt hàng bị cấm ở Queensland. Các loại tổ chức bao gồm:

- **Các nhà bán lẻ và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ** (chẳng hạn như cửa hàng thực phẩm, siêu thị, chợ, hiệu thuốc, sự kiện và cửa hàng trực tuyến)
- **Các nhà sản xuất và nhà cung cấp** (chẳng hạn như nhà cung cấp bao bì, thương hiệu sản phẩm và thị trường trực tuyến)
- **Các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận** (chẳng hạn như các nhóm cộng đồng, tổ chức từ thiện, trường học và các tổ chức phi thương mại khác)

Các hạn chế về việc thả bong bóng sẽ áp dụng cho tất cả các cá nhân.

Các miễn trừ theo các lệnh cấm trước đây không áp dụng cho lệnh cấm 2023.

## › LỆNH ĐƯỢC THI HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, không được bán, cung cấp hoặc cung cấp miễn phí các mặt hàng bị cấm **đù các mặt hàng này đã được mua trước ngày này.**

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, doanh nghiệp có thể bị phạt tối đa 50 đơn vị phạt nếu:

- cung cấp mặt hàng nhựa sử dụng một lần bị cấm;
- cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về một mặt hàng nhựa bị cấm.

Chính phủ Queensland sẽ theo đuổi phương pháp ưu tiên giáo dục để hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ, tuy nhiên có thể áp dụng các hình phạt.

# TÚI NHỰA TRONG MUA SẴM

**Túi nhựa trong mua sắm** được định nghĩa là túi có tay cầm, được sử dụng để đựng hàng hóa của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Lệnh cấm **không** áp dụng cho túi không có tay cầm dùng đựng sản phẩm rau quả, túi rác, túi tã hoặc các loại bao bì đóng kín khác như túi bánh mì. Các quy định mới **không** áp dụng cho túi làm bằng vải sợi tổng hợp hoặc các vật liệu khác.

## CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Túi nhựa mua sắm loại nhẹ đã bị cấm ở QLD vào năm 2018. Mọi túi nhựa trong mua sắm phải có độ dày từ 35 micron trở lên để đáp ứng luật hiện hành.



## CÁC QUY ĐỊNH MỚI

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, túi mua sắm làm từ màng nhựa phải đáp ứng HAI quy định khác để được phép cung cấp ở QLD.

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, túi nhựa trong mua sắm phải:



Được làm từ **tối thiểu 80% nội dung tái chế sau tiêu dùng** được kiểm tra bởi một chương trình được công nhận hoặc được chứng nhận.

**VÀ**



Bền và đủ lớn để **mang được 10 kg cho ít nhất 125 lần sử dụng** được kiểm tra bởi một tiêu chuẩn được công nhận về khả năng tái sử dụng, độ bền hoặc sức chịu.

### › Các sản phẩm thay thế

**Trước tiên**, hãy xem xét liệu quý vị có cần cung cấp túi mua hàng cho mỗi lần khách mua hay không. Nếu đa số khách hàng chỉ mua vài món đồ thì có thể họ không cần túi. Quý vị cũng nên khuyến khích khách hàng nên mang theo túi dùng lại được của họ. Quý vị cũng có thể dùng lại các thùng đựng hàng để tránh lãng phí.

**Sau đó**, nếu quý vị cần cung cấp túi mua sắm, hãy xem xét loại túi nào là **lựa chọn bền vững nhất** cho doanh nghiệp của quý vị dựa trên loại và kích cỡ sản phẩm của quý vị cũng như liệu có khả năng khách hàng sẽ dùng lại túi hay không.

Ví dụ:

- **ĐỒ DÙNG MỘT LẦN:** Nếu quý vị cung cấp thức ăn hoặc nước uống mang đi, túi có khả năng bị nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng và khó có thể tái sử dụng lâu dài, vì vậy, lựa chọn tốt nhất có thể là túi giấy từ nguồn gốc bền vững.
- **TÁI SỬ DỤNG:** Nếu quý vị cung cấp hàng thời trang, đồ điện tử, hàng tạp hóa hoặc các hàng hóa khác, thì lựa chọn tốt nhất có thể là tính phí cho một chiếc túi bền được thiết kế đẹp làm từ vải, vải bố hoặc nhựa đáp ứng các quy định mới.

Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các chiến lược để khuyến khích mọi người mang theo túi riêng của họ (chẳng hạn như có phí túi, chiết khấu hoặc điểm khách hàng trung thành). Điều này giúp giảm tiêu thụ và khuyến khích thói quen tái sử dụng.

### › Tại sao không cấm tất cả các túi nhựa?

Bằng chứng hiện nay cho thấy rằng **chiếc túi bền vững nhất là chiếc túi được tái sử dụng nhiều lần nhất**.

Chuyển sang lựa chọn đồ dùng một lần như bằng giấy về mặt rác thải sẽ ít gây hại hơn, nhưng có thể làm tăng tác động carbon và việc tiếp tục thói quen sử dụng đồ dùng một lần không giảm được khối lượng tài nguyên thiên nhiên được tiêu thụ. Các loại túi vải như cotton và polyester (vải tổng hợp) có thể góp phần làm cạn kiệt tài nguyên và hiện rất khó tái chế. Túi nhựa có thể là lựa chọn bền vững nhất khi chúng được dùng lại và tái chế nhiều lần như một phần của mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cuối cùng, hoàn toàn không sử dụng túi hoặc dùng lại túi hàng trăm lần là những lựa chọn bền vững nhất.

### CÁCH THỨC TUÂN THỦ

Để biết thêm chi tiết về túi mua sắm bền vững và cách kiểm tra túi của quý vị có tuân thủ quy định hay không, hãy tham gia buổi cung cấp thông tin miễn phí hoặc truy cập trang web:

[www.qldplasticsban.com.au](http://www.qldplasticsban.com.au)



# CÁC LOẠI HÀNG KHÁC

## HẠT XỐP (EPS) CHÈN LÓT HÀNG HÓA

Các hộp đựng thức ăn mang đi hoặc ly làm từ nhựa xốp (EPS) đã bị cấm tại QLD vào năm 2021.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, hạt chèn lót hàng hóa làm từ nhựa xốp (EPS) sẽ bị cấm ở Queensland.** Các ví dụ hạt xốp chèn lót hàng hóa bao gồm nhựa xốp dạng bánh tròn, hạt đậu hay hình chữ S được dùng chèn lót hàng.



Lệnh cấm 2023 **không** áp dụng cho:

- Các khay nhựa xốp (EPS) (như khay đựng sản phẩm rau quả hay thịt)
- Nhựa xốp là một phần của sản phẩm và không dùng làm bao bì (ví dụ: ghế hạt xốp (túi đậu EPS), sản phẩm thủ công)
- Bao bì nhựa xốp được đúc hoặc được sử dụng dưới dạng tấm hoặc màng.

### › Các sản phẩm thay thế

Trước tiên, hãy cân nhắc xem quý vị có cần sử dụng nhựa xốp chèn lót hàng hóa nào cho sản phẩm của mình hay không nếu sản phẩm không dễ vỡ. Nếu quý vị cần dùng đồ để bảo vệ, có rất nhiều sản phẩm thay thế khác, chẳng hạn như giấy tái chế, bột giấy, bông len, vải dệt hoặc gói hơi nhựa.

Các nhà bán lẻ được khuyến khích nên thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho các nhà cung cấp và sản xuất của họ để đảm bảo các sản phẩm quý vị cung cấp cho khách hàng (dù sản phẩm đó không là thương hiệu của mình) không chứa bất cứ nhựa xốp chèn lót hàng hóa nào.

Xin lưu ý rằng các loại nhựa xốp khác dùng để đóng gói đang được xem xét để áp dụng trong lệnh cấm QLD trong tương lai và sẽ bị loại bỏ dần trên toàn quốc trong vài năm tới.

## TĂM BÔNG CÓ CUỐNG NHỰA

Hầu hết các nhà sản xuất đã loại bỏ dần tăm bông dùng một lần có cuống nhựa vì chúng gây hại cho môi trường.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, tăm bông có cuống nhựa sẽ bị cấm ở Queensland.**



Lệnh cấm **không** áp dụng cho:

- Tăm bông nhựa được sử dụng cho mục đích khoa học, y tế hoặc pháp y (chẳng hạn như xét nghiệm kháng nguyên hoặc trong bộ sơ cứu).

### › Các sản phẩm thay thế

Quý vị có thể sử dụng tăm bông có cuống làm từ giấy, gỗ hoặc tre hoặc mua loại tăm bông có thể tái sử dụng với đầu bông có thể thay mới được.

## HẠT VI NHỰA

Hầu hết các nhà sản xuất đã loại bỏ dần các vi hạt nhựa trong các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cá nhân theo quy tắc ngành tự nguyện, BeadRecede, và đã chứng minh thành công trong việc tuân thủ hơn 99%.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân sẽ bị cấm ở Queensland.**



Lệnh cấm **không** áp dụng cho:

- các sản phẩm không được thiết kế để rửa sạch hoặc loại bỏ bằng nước ngay lập tức hoặc ngay sau khi sử dụng (ví dụ: chất khử mùi, trang điểm)
- các sản phẩm nhựa không được định nghĩa là hạt vi nhựa (chẳng hạn như kim tuyến thủ công).

### › Các sản phẩm thay thế:

Cần nhắc sử dụng bàn chải, xơ mướp hoặc các chất tẩy tế bào chết khác có thể tái sử dụng. Các sản phẩm không phải nhựa, chẳng hạn như những sản phẩm có chứa muối, đường hoặc đá bọt đều có sẵn và có các chức năng mài mòn và tẩy da chết tương tự.

## THẢ BONG BÓNG

Bóng bay gây hại cho môi trường và động vật hoang dã khi chúng thoát ra ngoài hoặc được thả vào không gian, dù vô tình hay cố ý.

**Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, việc thả bóng bóng nhẹ hơn không khí sẽ bị cấm ở Queensland.**



Lệnh cấm được áp dụng đối với:

- bất cứ ai gây ra/cho phép thả/thoát bóng bóng nhẹ hơn không khí vào môi trường.

**Quan trọng: việc bán, cung cấp hoặc sử dụng bóng bay không bị cấm.**

### › Các sản phẩm thay thế:

Không có điều kiện bắt buộc hoặc hạn chế gì đối với việc bán bóng bay, nhưng chúng tôi khuyến khích các nhà bán lẻ nhắc nhở khách hàng về lệnh cấm thả bóng bay. Khách hàng, doanh nghiệp, nhà tổ chức sự kiện, tổ chức từ thiện và các tổ chức khác nên đảm bảo bóng bay được buộc chặt hoặc chọn các giải pháp thay thế, chẳng hạn như hoa giấy hoặc bong bóng nước.

# LỜI KHUYÊN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

## NHỰA CÓ THỂ PHÂN HỦY

Các sản phẩm thay thế được làm từ nhựa có thể phân hủy, có thể phân hủy sinh học, có thể phân rã, tái tạo hoặc làm từ vật liệu có nguồn gốc sinh học **không** được phép dùng thay thế cho các mặt hàng trong lệnh cấm 2023. Điều này bao gồm các mặt hàng nhựa có chứng nhận ủ phân hữu cơ.

Các mặt hàng nhựa có thể phân hủy vẫn có thể gây hại cho động vật hoang dã và môi trường giống như cách các mặt hàng nhựa thông thường gây ra nếu chúng bị vứt bừa bãi. Hầu hết các loại nhựa có thể phân hủy đều đòi hỏi thời gian dài hoặc quá trình xử lý tại một cơ sở ủ phân đặc biệt để phân hủy.

Khi đặt hàng các sản phẩm thay thế, hãy yêu cầu nhà cung cấp của quý vị xác nhận bằng văn bản rằng các mặt hàng **không** chứa bất kỳ dạng polyme nhựa nào, kể cả nhựa có thể phân hủy hoặc nhựa sinh học. Các lôgô, ghi nhãn hay tuyên bố về sản phẩm không là bằng chứng cho sự tuân thủ.

## QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

Chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nên ngừng đặt hàng các mặt hàng bị cấm ngay bây giờ, kiểm tra các loại hàng trong kho của quý vị và xem xét các cách để sử dụng hết hàng hiện có trước khi lệnh cấm bắt đầu.

Nếu quý vị có hàng tồn kho dư thừa, quý vị có thể:

- Kiểm tra với nhà cung cấp của quý vị vì họ có thể chấp nhận trả lại hoặc trao đổi hàng chưa mở.
- Liên hệ với nhà tái chế địa phương để xem liệu họ có thể chấp nhận bất kỳ mặt hàng nào của quý vị hay không.

Quý vị không thể cung cấp hàng bị cấm ở QLD sau ngày 1 tháng 9 năm 2023, ngay cả khi quý vị đã mua nó trước ngày này.

## THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN & KHÁCH HÀNG

Hãy giúp nhân viên và khách hàng chuẩn bị cho lệnh cấm và cho họ biết về các thay đổi mà quý vị đã quyết định thi hành. Quý vị có thể muốn phát tờ thông tin này cho mạng lưới nhà cung cấp hoặc trưng bày bảng chỉ dẫn để thông báo cho khách hàng.

Tải các tờ thông tin, bảng chỉ dẫn và các tư liệu khác bằng nhiều dạng và ngôn ngữ khác nhau tại:

[www.qldplasticsban.com.au](http://www.qldplasticsban.com.au)

## HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Chính phủ Queensland đã chỉ định Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia (National Retail Association – NRA) giúp các doanh nghiệp tìm hiểu các luật lệ và biết cách tuân thủ.

Đội ngũ nhân viên của Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia hiện đang cung cấp:

- một trang web dành riêng để cung cấp các tư liệu, bảng chỉ dẫn và tài liệu dịch;
- đường dây nóng dành cho các doanh nghiệp;
- các buổi cung cấp thông tin trực tuyến; và
- hàng ngàn các cuộc thăm viếng cửa hàng.

Truy cập **trang web** của hiệp hội để được hướng dẫn cụ thể về các lệnh cấm hiện hành và sắp tới, tờ thông tin và bảng chỉ dẫn cho các doanh nghiệp, kể cả các tài liệu được dịch sẵn.

## CÁC BUỔI CUNG CẤP THÔNG TIN MIỄN PHÍ

**Các buổi cung cấp thông tin miễn phí được tổ chức trực tuyến kể từ tháng 6, năm 2023.** Mục đích của các buổi thông tin này là cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp Úc (bất kể mức độ quy mô hay loại hình) một cái nhìn tổng quan về lệnh cấm, đặt câu hỏi, nhận được lời khuyên thực tế, và nghe những gì các doanh nghiệp khác đang làm.

**Hãy đăng ký tham gia buổi thông tin qua trang web.**

## THÔNG TIN THÊM

Website: [www.qldplasticsban.com.au](http://www.qldplasticsban.com.au)

Đường dây nóng miễn phí dành cho các doanh nghiệp: **1800 844 946**

Email: [sustainability@nra.net.au](mailto:sustainability@nra.net.au)



Quét mã để tìm hiểu thêm